

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Cảm nghĩ của em về cuốn sách Chắp cánh thiên thần lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Cảm nghĩ của em về cuốn sách Chắp cánh thiên thần lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn Cảm nghĩ của em về cuốn sách Chắp cánh thiên thần lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

### **Bài văn Cảm nghĩ của em về cuốn sách Chắp cánh thiên thần**

Bộ sách như một cuốn cẩm nang dành cho tuổi thơ, giúp các em mở ra nhiều điều qua từng bài thực hành, đồng thời phát triển các khả năng quan sát, nhận biết, óc tò mò, khám phá, sự nhiệt tình, trung thực, tình yêu quê hương, con người, thiên nhiên cùng vô số cách giúp phát triển trí thông minh và xử lý tình huống cho trẻ. Theo chị Nguyễn Cẩm Thanh – Giảng viên trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) thì cuốn sách như một người bạn giúp con gái chị tự giác hơn trong cả việc học tập và trong cuộc sống hàng ngày:

“Cuốn sách này rất toàn diện về những vấn đề về giáo dục con, kích thích sự sáng tạo về lâu dài cho các con. Khi đưa cho con mình đọc thì điểm hay ở chỗ là cháu đọc xong nó tự biết áp dụng, tự làm, mình cũng không phải bắt ép cũng không phải bảo con phải làm gì. Tùy từng giai đoạn, từng thời điểm mà con áp dụng được nhiều điều từ cuốn sách”

99 bài học ngắn gọn dễ thuộc, dễ nhớ, dễ làm theo bộ sách “Chắp cánh thiên thần” đã giúp tuổi trẻ nhận thức được sự quan trọng của bản thân trong việc gắn kết tình cảm gia đình, nhà trường và xã hội, giúp các em trau dồi những kiến thức thực chất cho bản thân. Là giáo viên tiểu học và cũng là một phụ huynh, chị Giang Thanh Thủy – Hiệu phó trường Tiểu học Trung Văn (Hà Nội) cho rằng, bộ sách sẽ là một phương pháp giáo dục rất toàn diện cho các em nhỏ, giúp các em rèn khả năng tập trung cũng như tính khoa học trong cuộc sống:

“Khi đọc xong cuốn sách này thì mình thấy đây chính là những điều mình đang cần trong việc dạy con mà mình đang bối rối. Cuốn sách này nếu cháu nào tiếp cận được với nó thì chắc chắn là các cháu sẽ học được đầu tiên là tính tập trung và tính khoa học trong cuộc sống, tức là biết khi nào mình cần làm gì”

Chị Tuệ Tri (Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Minh Triết) cho biết “Chắp cánh thiên thần” là bộ sách đầu tiên của công ty dành cho các cháu thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi, nhưng người lớn cũng có thể tham khảo và thực hành bộ sách này vì

những điều này cũng mới mẻ. Theo chị Tuệ Tri, bộ sách đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả, nhiều bậc phụ huynh đã rất bất ngờ trước sự thay đổi đáng mừng của con mình, từ đó thấy được cuốn sách có một giá trị giáo dục rất lớn:

Rất bất ngờ là đối tượng yêu thích nhất là các em thiếu nhi, các em đọc rất say sưa và đòi bố mẹ phải mua. Có cháu nói với bố mẹ là con chưa thấy cuốn sách nào hay như cuốn này, hay có cháu nói với mẹ là cuốn sách này con sẽ giữ mãi để cho cả con và cháu của con sau này nữa. Các vị phụ huynh thì rất mừng khi thấy những thay đổi tích cực này.

Là một người đã đi nhiều nơi, có nhiều trải nghiệm về cách thức giáo dục trẻ ở nhiều nước, tác giả Duy Tuệ có một niềm tin và hy vọng rằng cuốn sách sẽ tạo nên sự lan tỏa trong các em nhỏ về việc rèn luyện để có trí tuệ riêng, sự tự tin và cách ứng xử, thích nghi trong cuộc sống:

“Tôi không có tham vọng mà là niềm tin rằng cháu nào được áp dụng, được học tập cái này thì cháu đó sẽ có trí tuệ riêng và nó sẽ vững vàng, nhiều cháu vững vàng sẽ tạo ra một phong trào, trào lưu chung cho các bậc phụ huynh và các cháu, để các cháu dần dần phát triển một cách toàn diện và ổn định, các cháu sẽ nhận thức được rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội”

Bao trùm lên tác phẩm “Chấp cánh thiên thần” là lời nhắn nhủ về tính yêu thương con người, yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước, bộ sách không chỉ là cẩm nang cho các em nhỏ mà còn là tài liệu hữu ích cho các bậc ông bà, cha mẹ có thêm nhiều phát kiến giúp con em mình đứng vững trên đường đời, giúp các em gieo mầm sáng tạo để trở thành những công dân tốt cho xã hội.